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นายเจริญ  จรรย์โกมล รองประธานสภาผู้แทนราษฎร คนที่ ๑ ทําหน้าที่ประธานในที่ประชุม 
ภายหลังเปิดประชุมแล้วได้อนุญาตให้สมาชิกฯ อภิปรายปรึกษาหารือในเรื่องความเดือดร้อนของประชาชน 
ผ่านไปยังรัฐบาลเพื่อดําเนินการดูแล แก้ไข โดยการอภิปรายปรึกษาหารือดังกล่าวใช้เวลาประมาณ ๑ ช่ัวโมง 

ต่อจากนั้น ประธานได้ดําเนินการประชุมตามระเบียบวาระโดยเริ่มจากวาระกระทู้ถามสด 
ซึ่งในวันนี้ถูกบรรจุไว้ ๓ กระทู้ กระทู้ถามสดเรื่องแรก ต้ังกระทู้โดย ส.ส. ขจิต  ชัยนิคม สมาชิกสภาผู้แทนราษฎร 
พรรคเพื่อไทย จังหวัดอุดรธานี ถามเรื่องการดําเนินงานกองทุนพัฒนาศักยภาพบทบาทสตรีแห่งชาติและ 
การดําเนินงานกองทุน SML โดยผู้ต้ังถามกระทู้กล่าวว่า กองทุนทั้ง ๒ เป็นนโยบายเร่งด่วนของรัฐบาลแต่นโยบาย
ดังกล่าวมีความสับสนในการปฏิบัติกับบุคคลท่ีเกี่ยวข้องและขาดความชัดเจนในขั้นตอนการดําเนินงาน 
จึงขอตั้งถามใน ๒ ประเด็น คือ ในส่วนของกองทุนพัฒนาศักยภาพบทบาทสตรีแห่งชาติ นั้นขณะนี้ มีการรับสมัคร
สมาชิกกองทุนแต่มีการเลื่อนการรับสมัครออกไปจึงต้องการทราบว่าเหตุใดจึงเลื่อนการรับสมัครออกไปและจะ
มีผลอย่างไรต่อกองทุนและในส่วนของกองทุน SML มีหลักการดําเนินงานอย่างไร จากนั้น นายสันติ  พร้อมพัฒน์ 
รัฐมนตรีว่าการกระทรวงพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ ได้ตอบช้ีแจงกระทู้ดังกล่าวว่า ขณะนี้กองทุน
พัฒนาศักยภาพบทบาทสตรีแห่งชาติกําลังดําเนินการเปิดรับสมัครสมาชิกกองทุนฯ รวมทั้งได้จัดส่งเจ้าหน้าที่ 
ไปยังชุมชนต่างๆ เพื่อรับฟังความคิดเห็นและขั้นตอนต่อไปจะเปิดรับสมัครคณะกรรมการกองทุนฯ ซึ่งมีหน้าที่
ดูแลจัดสรรงบประมาณแต่ไม่สามารถเสนอโครงการได้ ส่วนผู้ที่สามารถเสนอโครงการต่างๆ ได้ก็คือสมาชิก
กองทุนฯ ทั้งนี้ เพื่อเป็นการเปิดโอกาสให้สมาชิกกองทุนสามารถบริหารจัดการโครงการเองได้ นอกจากนั้น 
กองทุนยังเปิดกว้างให้สตรีทุกคนที่มีอายุต้ังแต่ ๑๕ ปี ขึ้นไป สมัครเป็นสมาชิกกองทุนฯ ได้โดยไม่ต้องลาออก
จากการเป็นสมาชิกกองทุนอื่น ส่วนกองทุน SML นั้น เป็นกองทุนที่เปิดโอกาสให้ชุมชนซึ่งเป็นสมาชิกของ
กองทุน SML สามารถบริหารจัดการโครงการของชุมชนได้เอง โดยฝ่ายราชการเป็นผู้ดูแลเรื่องงบประมาณให้
เท่านั้น 

กระทู้ถามสดเรื่องที่ ๒ คือ เรื่องปัญหาราคาสับปะรดตกต่ํา ต้ังถามโดย ส.ส.บุญยิ่ง  นิติกาญจนา 
สมาชิกสภาผู้แทนราษฎร พรรคภูมิใจไทย จังหวัดราชบุรี โดยผู้ต้ังกระทู้กล่าวถึงราคาสับปะรดปัจจุบันมีราคา
ตกตํ่ามาก เนื่องจากมีผลผลิตออกสู่ตลาดเป็นจํานวนมากทําให้เกษตรกรผู้ปลูกสับปะรดทั่วประเทศต้องประสบ
กับภาวะขาดทุนและเดือดร้อนอย่างหนัก จึงต้องการทราบว่ารัฐบาลจะมีมาตรการเร่งด่วนในการช่วยเหลือ
เกษตรกรอย่างไร สําหรับผู้ที่มาตอบชี้แจงกระทู้สดนี้ก็คือ นายศิริวัฒน์  ขจรประศาสน์ รมช. กระทรวงพาณิชย์ 
ซึ่งได้รับมอบหมายจากนายกรัฐมนตรี โดย รมช. กระทรวงพาณิชย์ ได้ช้ีแจงถึงราคาสับปะรดในปีนี้จะทรงตัว
หลังจากปีที่แล้วมีราคาผันผวน อย่างไรก็ตาม รัฐบาลได้มีมาตรการดูแลเกษตรกรผู้ปลูกสับปะรดโดยสํานักงาน
เศรษฐกิจการเกษตรได้ดําเนินการวิเคราะห์การผลิตของเกษตรกรและความต้องการวัตถุดิบของโรงงานแปรรูป 
ปรากฏว่า ปีนี้มีผลผลิตส่วนเกินมากกว่า ๒๐๐,๐๐๐ ตัน ทั้งนี้ รัฐบาลเองจะดําเนินการนําสับปะรดส่วนเกินนี้
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ไปแปรรูปเป็นอาหารสัตว์และปุ๋ย ซึ่งขณะนี้อยู่ในขั้นตอนเสนอโครงการต่อ คชก. โดยจะมีผลต้ังแต่ 
เดือนเมษายนนี้ เป็นต้นไป ส่วนความช่วยเหลือเบื้องต้นนั้นรัฐบาลได้มอบหมายให้จังหวัดและท้องถิ่นช่วยรับซื้อ
ผลผลิตสับปะรดจากเกษตรกรในช่วงเดือนมีนาคมนี้ 

กระทู้ถามสดเรื่องที่ ๓ เป็นกระทู้ที่ต้ังถามโดย ส.ส. สุกิจ  อัถโถปกรณ์ สมาชิกสภาผู้แทนราษฎร 
พรรคประชาธิปัตย์ จังหวัดตรัง ได้ต้ังถามเรื่อง ความเดือดร้อนของประชาชนจากสินค้ากลุ่มพลังงานแพง 
โดยถามว่ารัฐบาลจะมีมาตรการช่วยเหลือประชาชนอย่างไร, รัฐบาลจะเก็บเงินเข้ากองทุนน้ํามันหรือไม่, 
รัฐบาลจะขึ้นราคาก๊าซ NGV และ LPG ไปเรื่อยๆ หรือไม่ และรัฐบาลจะยกเลิกภาษีสรรพสามิตน้ํามันดีเซล
เมื่อใด จากนั้น นายอารักษ์  ชลธารนนท์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงพลังงาน ได้รับมอบหมายจากนายกรัฐมนตรี 
ได้ช้ีแจงเกี่ยวกับสาเหตุที่ต้องขึ้นราคาพลังงาน เนื่องจากราคาในตลาดโลกสูงขึ้น แต่ทางกระทรวงพลังงาน 
ได้พยายามแก้ไขช่วยดูแลบรรเทาความเดือดร้อนของประชาชน ส่วนราคาแก๊สที่แพงขึ้นนั้น ในเบื้องต้นรัฐบาล
มีนโยบายไม่อุดหนุน เนื่องจากต้องการให้ประชาชนตระหนักถึงความเป็นจริงต่อสถานการณ์ราคาก๊าซ 
นอกจากนี้ รมว. พลังงานได้ช้ีแจงต่อไปว่า ขณะนี้กองทุนพลังงานเชื้อเพลิงมีหนี้กว่า ๒๐,๐๐๐ ล้านบาท 
เนื่องจากนําเงินไปสนับสนุนพยุงราคาก๊าซ โดยเฉพาะก๊าซหุงต้ม ส่วนจะมีการขึ้นราคาน้ํามันต่อไปหรือไม่นั้น
แนวโน้มมีความเป็นไปได้ในการขึ้นราคาน้ํามันอีก ๑ บาท เพื่อนําเงินไปช่วยพยุงราคาก๊าซ ส่วนมาตรการ
ช่วยเหลือในกรณีราคาก๊าซ NGV และ LPG แพงขึ้นนั้น ทางกระทรวงพลังงานได้เข้าไปดูแลอย่างใกล้ชิด เช่น 
แท็กซี่ ซึ่งได้รับค่าชดเชย ทําให้ได้รับผลกระทบน้อยลง  

ภายหลังจบวาระกระทู้ถามสดแล้ว วาระต่อมาคือการถามตอบกระทู้ถามทั่วไป ซึ่งถูกบรรจุไว้ 
๔ กระทู้ แต่มีการถามตอบเพียง ๒ กระทู้ เนื่องจากมีการเลื่อนกระทู้ถามอีก ๒ เรื่อง ไปในการประชุมครั้ง
ต่อไป ต่อจากนั้นเป็นการถามตอบกระทู้ถามทั่วไปเรื่องแรก ซึ่งต้ังถามโดย ส.ส. บุศริณธญ์ วรพัฒนานันน์ 
สมาชิกสภาผู้แทนราษฎร พรรคเพื่อไทย ซึ่งได้ต้ังกระทู้ถามเรื่องการสร้างความเข้มแข็งด้านวัฒนธรรมของชาติ 
โดยผู้ต้ังกระทู้ได้กล่าวถึงความสําคัญของวัฒนธรรมโดยเน้นวัฒนธรรมของจังหวัดเชียงราย ทั้งนี้ ผู้ต้ังถามได้
ถามคําถามไว้ ๒ ประเด็น คือ ในวาระครบรอบ ๗๕๐ ปี เมืองเชียงรายอันเป็นที่ต้ังของศูนย์กลางอาณาจักร
ไทยในอดีตที่ผ่านมา กระทรวงวัฒนธรรมได้ตระหนักถึงความสําคัญหรือไม่ และมีนโยบายที่จะดําเนินการ
อย่างไร และกระทรวงวัฒนธรรมมีนโยบายในการบูรณะฟื้นฟูโบราณสถานที่ได้รับความเสียหายจากอุทกภัย
หรือไม่และมีมาตรการที่จะดําเนินการอย่างไร ต่อจากนั้น นางสุกุมล  คุณปลื้ม รมว. กระทรวงวัฒนธรรม ตอบชี้แจง
เกี่ยวกับความสําคัญและคุณค่าทางวัฒนธรรมจะมีความย่ังยืนได้นั้นสังคมต้องให้ความสนใจและมีความ
ตระหนัก ทั้งนี้ จะต้องมีการกระตุ้นให้ประชาชนเห็นประโยชน์ของทุนทางวัฒนธรรม ซึ่งจะก่อให้เกิดคุณค่า
และรายได้ รวมทั้งสามารถต่อยอดเป็นนวัตกรรมทางวัฒนธรรมได้ด้วย ส่วนงานเฉลิมฉลองครบรอบ ๗๕๐ ปี 
เมืองเชียงรายนั้น ทางกระทรวงวัฒนธรรมก็ได้เข้าไปมีส่วนร่วม รวมทั้งกรมศิลปากรได้จัดต้ังศูนย์นิทัศน์ล้านนา 
เพื่อให้เด็ก เยาวชนและประชาชน ได้ค้นคว้าหาความรู้ ส่วนการบูรณะฟื้นฟูโบราณสถานนั้นเป็นหน้าที่ของ
กระทรวงวัฒนธรรมที่จะเข้าไปดําเนินการดังกล่าว ทั้งนี้ รมว. กระทรวงวัฒนธรรมกล่าวว่า ได้สั่งการให้กรมศิลปากร 
เร่งดําเนินงานและรายงานให้รัฐมนตรีทราบทุกระยะ จากน้ันรัฐมนตรีว่าการกระทรวงวัฒนธรรมได้ช้ีแจง
เกี่ยวกับขั้นตอนการบูรณะฟื้นฟูโบราณสถานที่จังหวัดพระนครศรีอยุธยาโดยละเอียด พร้อมทั้งกล่าวว่า 
การดําเนินงานดังกล่าวจะทําควบคู่กับกระทรวงมหาดไทย 
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กระทู้ถามทั่ วไป  เรื่ องที่  ๒  เ ป็นกระทู้ที่ ต้ั งถามโดย  ส .ส .  ยุคล   ชนะวัฒน์ ปัญญา
สมาชิกสภาผู้แทนราษฎร พรรคประชาธิปัตย์ จังหวัดจันทบุรี โดยต้ังถามเรื่องติดตามความคืบหน้าการก่อสร้าง
ห้องเย็นแช่แข็งสําหรับสินค้าเกษตรภาคตะวันออก จังหวัดจันทบุรี ซึ่งผู้ต้ังถามได้สอบถามกรณีที่ทางจังหวัด
ขอรับการสนับสนุนงบประมาณโดยการพัฒนาระบบตลาดผลผลิตสินค้าเกษตรจังหวัดจันทบุรี ต้ังแต่ปี ๒๕๕๔ 
และสอบถามว่ารัฐบาลจะเร่งดําเนินการก่อสร้างห้องเย็นแช่แข็งสินค้าเกษตรภาคตะวันออกในจังหวัดจันทบุรี 
ในปีงบประมาณ ๒๕๕๕ ได้หรือไม่ ขอทราบรายละเอียด จากนั้น นายศิริวัฒน์  ขจรประศาสน์ รมช. กระทรวง
พาณิชย์ ได้ตอบชี้แจงโดยกล่าวถึงความเป็นมาในการจัดต้ังตลาดกลางเกษตรภาคตะวันออกว่า โครงการ
ดังกล่าวได้รับความเห็นชอบจากรัฐบาลเมื่อ ปี ๒๕๔๘ ให้ดําเนินการได้ แต่ต่อมารัฐบาลได้ให้ชลอโครงการ
ดังกล่าวเนื่องจากจังหวัดจันทบุรีไม่ปฏิบัติตามเงื่อนไขซึ่งอาจเป็นภาระต่อรัฐบาล จากนั้นรัฐบาลได้มอบหมายให้ 
๒ หน่วยงานเข้าไปตรวจสอบและจัดทํารายงานเสนอความเห็นต่อรัฐบาล โดยรายงานดังกล่าวระบุว่า โครงการ
ตลาดกลางเกษตรภาคตะวันออก ไม่คุ้มค่า เนื่องจากอาจใช้ประโยชน์ไม่ต่อเนื่องและการดําเนินการโครงการ
ดังกล่าวล่าช้ามาก การก่อสร้างจัดหาสิ่งอํานวยความสะดวกมีแนวโน้มว่าจะไม่เกิดประโยชน์ เนื่องจาก
เกษตรกรไม่เข้าไปใช้บริการ เส้นทางคมนาคมไม่สะดวก ส่วนการก่อสร้างห้องเย็นมีแนวโน้มไม่เกิดประโยชน์
และอาจก่อให้เกิดความเสียหาย ดังนั้น สํานักงานตรวจเงินแผ่นดินจึงเห็นชอบให้ยุติการจัดต้ังตลาดกลาง
ดังกล่าว ส่วนการที่ทางจังหวัดจันทบุรีทําเรื่องของบประมาณสนับสนุนโครงการนั้น ทางจังหวัดไม่ได้แนบ 
แผนบริหารจัดการโครงการมาด้วย ดังนั้นคงต้องมีการพูดคุยกันอีกครั้ง แต่ในส่วนของกระทรวงพาณิชย์เอง 
ก็คงต้องยึดตามความเห็นของ สตง.  

จากน้ัน สภาผู้แทนราษฎรได้ยกร่างพระราชบัญญัติสถาบันดนตรีกัลยาณิวัฒนา ซึ่งวุฒิสภา
ยับย้ังไว้ขึ้นมาพิจารณาใหม่ โดยมีสมาชิกอภิปรายกันพอสมควร ในที่สุดที่ประชุมสภาผู้แทนราษฎรลงมติ 
ยืนยันให้ความเห็นชอบต่อร่างพระราชบัญญัติสถาบันดนตรีกัลยาณิวัฒนา ด้วยคะแนนเสียงเกินกึ่งหนึ่ง 
ของจํานวนสมาชิกเท่าที่มีอยู่ของสภาผู้แทนราษฎร 

และก่อนที่ประธานจะดําเนินการประชุมต่อ นพ. ชลน่าน  ศรีแก้ว ในฐานะวิปรัฐบาลได้เสนอ
ให้เลื่อนเรื่องด่วนที่ ๑๒, ๑๓, ๑๔, ๑๕, ๑๖ และ ๑๗ ขึ้นมาพิจารณาต่อจากเรื่องด่วนที่ ๑ ซึ่งเรื่องด่วนดังกล่าว 
มีดังนี้ 

เรื่องด่วนที่ ๑๒ ร่างพระราชบัญญัติเวนคืนอสังหาริมทรัพย์ในท้องที่ตําบลห้วยโป่งและ 
                   ตําบลมาบตาพุด  อําเภอเมือง จังหวัดระยอง 
เรื่องด่วนที่ ๑๓ ร่างพระราชบัญญัติมาตรฐานสินค้าเกษตร 
เรื่องด่วนที่ ๑๔ ร่างพระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการทหาร 
เรื่องด่วนที่ ๑๕ ร่างพระราชบัญญัติเหรียญพิทักษ์เสรีชน 
เรื่องด่วนที่ ๑๖ ร่างพระราชบัญญัติแก้ไข เพิ่มเติม ประมวลกฎหมายที่ดิน 
เรื่องด่วนที่ ๑๗ ร่างพระราชบัญญัติปรับปรุง กระทรวง ทบวง กรม 

ซึ่งจะถูกหยิบยกขึ้นมาพิจารณาในการประชุมครั้งต่อไป อย่างไรก็ตาม ส.ส. บุญยอด  สุขถิ่นไทย สมาชิกพรรค
ประชาธิปัตย์ ได้เสนอให้คงไว้ตามระเบียบวาระเดิมโดยให้เหตุผลว่า หากเลื่อนเรื่องดังกล่าวขึ้นมาพิจารณาแล้ว
จะทําให้ร่างพระราชบัญญัติซึ่งเสนอโดยประชาชนอีกหลายฉบับที่ถูกบรรจุไว้ก่อนเรื่องด่วนที่ ๑๒ - ๑๗ นั้น 
จะได้รับการพิจารณาล่าช้าออกไปอีก จากนั้นประธานได้ถามมติที่ประชุมว่าจะเห็นด้วยกับญัตติของฝ่ายใด 
ปรากกฎว่าที่ประชุมเสียงส่วนใหญ่เห็นด้วยกับวิปรัฐบาลให้เลื่อนเรื่องด่วนดังกล่าว 
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ต่อจากนั้น ที่ประชุมสภาผู้แทนราษฎรได้พิจารณาเรื่องที่ ที่ประชุมเห็นชอบให้เลื่อนขึ้นมา
พิจารณาก่อน ซึ่งเป็นการขอเลื่อนจากการประชุมครั้งที่แล้ว คือ ร่างพระราชบัญญัติการอํานวยความสะดวก 
ในการขนส่งข้ามพรมแดนซึ่งเสนอโดยคณะรัฐมนตรีและอีกฉบับเสนอโดย ส.ส. ชวลิต วิชยสุทธ์ิ กับคณะ 
ซึ่งเป็นร่างพระราชบัญญัติที่มีเนื้อหาสอดคล้องกัน โดยเหตุผลที่รัฐบาลเสนอร่างพระราชบัญญัติ ทั้ง ๒ 
เพื่ออํานวยความสะดวกให้กับประชาชนที่ประสงค์ขนส่งข้ามพรมแดนระหว่างประเทศไทยกับประเทศเพื่อนบ้าน 
ซึ่งไทยได้มีการทําความตกลงระหว่างประเทศเกี่ยวกับการอํานวยความสะดวกในการขนส่งข้ามพรมแดน 
ซึ่งวางกรอบความร่วมมือในการให้เจ้าหน้าที่สามารถดําเนินพิธีการร่วมกันในพื้นที่เดียวกัน ทั้งนี้ ในการ
พิจารณาร่างพระราชบัญญัติ ทั้ง ๒ ฉบับ มีสมาชิกฯ สนใจอภิปรายอย่างกว้างขวางโดยใช้เวลาประมาณ กว่า ๓ 
ช่ัวโมงครึ่ง และเมื่อรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงคมนาคมตอบชี้แจงแล้ว ประธานได้สั่งเลื่อนการลงมติว่าจะรับ
หรือไม่รับหลักการ แห่งร่างพระราชบัญญัติ ทั้ง ๒ ฉบับ ไปในการประชุมครั้งหน้า และสั่งปิดประชุม 
เวลา ๑๘.๑๒ น. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


